

# CHIẾN TRANH GZUDIA LÀ SỰ CÁO CHUNG CHÍNH SÁCH ĐƠN CỰC CỦA MỸ

GS. NGND. Bùi Hiền  
*CTV Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu*

Từ ngày 7/8/2008, khi Saakashvili phát động Chiến tranh huỷ diệt tại Ossetia đến nay đã hơn một tháng, thế giới đang có nhiều diễn biến hết sức phức tạp về tất cả các mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế v.v... theo đủ các chiều hướng, lợi ích khác nhau của các nước, từ đó các phương tiện thông tin đại chúng trên khắp thế giới cũng đã làm cho nhiều người không biết tin ai nói và không rõ đâu là sự thật, là bản chất của tình hình. Nhưng nếu xem xét vấn đề Gruzia trong bức tranh tổng thể của lịch sử thế giới hiện đại kể từ sau khi Liên Xô và khối quân sự Vacava ở Đông Âu tan rã, làm mất đi thế cân bằng lưỡng cực do hai siêu cường đứng đầu, đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho Mỹ thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới với chính sách đơn cực ngạo mạn trên chính trường quốc tế, thì có thể nhìn thấy rõ ràng nguyên nhân bùng nổ cuộc xung đột ở Gruzia và nguồn gốc của những biến cố lớn, cũng như những xu thế trong thế giới ngày nay.

Để thực hiện âm mưu hình thành thế giới đơn cực dưới sự chi phối của mình, đế quốc Mỹ đã tập trung mọi cố gắng nhằm củng cố những vị trí sẵn có, lôi cuốn các nước mới từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa vào vòng ảnh hưởng và phụ thuộc vào mình, đồng thời ra sức thiết lập bằng được ách

thống trị thực dân mới lên các nước đang phát triển. Tất cả mọi ý đồ đó đều được thực hiện bằng chính sách “chiếc dùi cui và củ cà rốt” mà gần đây được giới chính khách Mỹ khoác lên một cái tên mới là “sức mạnh cứng và sức mạnh mềm” để khiến người ta đỡ có ác cảm hơn. Nhìn chung trên tầm bản đồ toàn cầu của Mỹ, nước Nga vẫn luôn luôn được đặt trong tầm ngắm sát sao và trong bàn tay lái cứng rắn cả về mặt chính trị, kinh tế và quân sự theo hướng có lợi cho Mỹ. Vì tuy nước Nga đã bước sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, nhưng trong trước mắt cũng như về lâu dài, Mỹ vẫn coi Nga là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất và là một địch thủ tiềm năng nhất ngăn chặn các mưu đồ của Mỹ. Song trên thực tế gần 20 năm qua những hành động của Mỹ có diễn ra được đúng ý muốn chủ quan của giới tài phiệt và quân phiệt Mỹ không, cần xem xét diễn biến các mặt kinh tế, quân sự trong các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ với Nga.

## 1. Về kinh tế

Nước Mỹ vốn có nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, nhân cơ hội không còn đối thủ chiến lược trực tiếp đáng gờm là Nga nữa, đã ra sức thực hiện chính sách bành trướng kinh tế thông qua các công cụ tài chính, thương

mai toàn cầu, các tập đoàn tư bản lũng đoạn xuyên quốc gia do Mỹ chi phối nhằm biến cả thế giới phụ thuộc vào chúng và phục vụ quyền lợi của chúng theo lí thuyết “thế giới phẳng”- bình đẳng cho mọi quốc gia, dân tộc, mà thực chất chỉ là một thế giới phẳng tồn tại trên cơ sở luật lệ của những người giàu, nước giàu đặt ra vì lợi ích của những người giàu, nước giàu và bắt những người nghèo, nước nghèo phải theo. Điển hình nhất là WTO do họ đặt ra để thao túng toàn thế giới. Thấy rõ tính tất yếu của quá trình liên kết kinh tế và hội nhập thương mại toàn cầu dưới sự chi phối của một siêu cường kinh tế - quân sự duy nhất còn lại tới thời điểm này trên thế giới, các nước đi sau đều phải làm đơn gia nhập WTO trên cơ sở đàm phán thoả thuận tuân thủ những luật chơi của họ. Nước Nga là một trong những nước xin vào WTO từ hơn 10 năm nay. Lợi dụng tình hình kinh tế - xã hội sa sút và hỗn loạn của Nga trong những năm 90 của thế kỉ trước, ngay từ đầu, các nước thành viên đã đặt ra những đòi hỏi rất bất lợi cho Nga. WTO là tổ chức thương mại thuần tuý, nước nào xin vào cũng được, nhưng trong thực tế tại các cuộc đàm phán song phương, các thành viên sáng lập WTO và các nước tư bản phát triển gia nhập trước luôn luôn đặt ra thêm những điều kiện phi thương mại: đòi phải thực hiện tự do, dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ và châu Âu, đòi phải thay đổi các luật pháp, các quy định về thuế quan, thậm chí đòi thay đổi từ các tiêu chuẩn kĩ thuật, vệ sinh, môi trường, đến các chuẩn mực giá trị tinh thần - đạo đức truyền thống, v.v... cho hợp với yêu cầu của họ. Tuy

đành phải nhượng bộ nhiều điều vô lí trong đàm phán với Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia v.v..., nhưng kí kết được hiệp ước song phương với họ không hề dễ chút nào. Còn nước Mỹ bao giờ cũng là thử thách lớn nhất mà các nước phải vượt qua. Với Nga, họ còn đòi được mở cửa tự do cho các tập đoàn tư bản đầu tư vào khai thác không hạn chế các nguồn dầu-khí khổng lồ, được nắm cổ phần không hạn chế hoặc cổ phần chi phối trong các ngành kinh tế, dịch vụ chủ yếu, nhất là dịch vụ tài chính, v.v..., trong khi đó họ lại quy định hạn chế chuyên giao những công nghệ cao cho Nga. Vậy mà cứ mỗi lần Nga chịu nhượng bộ điều này, người ta lại đòi thêm điều khác. Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Suvalốp đã phải chua chát báo cáo trước Chính phủ rằng: “Để gia nhập WTO chúng tôi chỉ còn có chưa nhảy múa nữa mà thôi”<sup>1</sup>. Nay sau trận đòn của Nga trừng phạt Gruzia về tội diệt chủng ở Ossetia, tương lai gia nhập WTO càng trở nên xa vời, thậm chí có thể là không còn triển vọng, vì nhóm các nước chống Nga như Gruzia, Ucraina, Mônđôva kiên quyết từ chối ký hiệp ước song phương với Nga. Nhưng nước Nga đã tuyên bố rằng sẽ không gia nhập WTO bằng bất cứ giá nào, bởi vì Nga cần có WTO không hơn WTO cần có Nga. Quả thực là trong những năm gần đây, do tình hình chính trị - xã hội ổn định hơn trước nhiều, nước Nga đã khôi phục được nền kinh tế và đang trở lại vị thế của một cường quốc kinh tế khiến nhóm G7 đã phải đổi thành G8 (hay

<sup>1</sup> Шувалов: для вступления в ВТО мы разве только не станцевали. Izvestia.ru. 05/9/2008.

G7+1). Những mặt hàng Nga bán ra nước ngoài đều là những mặt hàng chiến lược thiết yếu nhất đối với cả châu Âu, châu Á và Mỹ như dầu khí, năng lượng hạt nhân, vũ khí hiện đại, v.v... Còn các mặt hàng Nga cần từ các nước phương Tây thì lâu nay chưa có WTO vẫn đang giữ những thị phần lớn rồi, có mở rộng cửa ra nữa khi gia nhập WTO thì các sản phẩm công nghệ cao cũng vẫn chẳng thoát khỏi chính sách hạn chế của Mỹ. Và lại nước Nga cũng còn có nhiều đối tác khổng lồ truyền thống khác như Trung Quốc, Ấn Độ... nên chẳng dễ gì bị cô lập và phong tỏa, mà trái lại Nga vẫn luôn luôn là một đối tác quan trọng mà bất cứ thành viên chủ chốt nào của WTO cũng đều không muốn để tuột sang tay người khác. Để tránh những hậu quả xấu trong buôn bán mỗi khi có đối thủ nào đó gây chuyện trừng phạt, nước Nga đang tiến hành đa dạng hoá đối tượng và phương thức kinh doanh như chuyển hướng hợp tác chiến lược sang các nước phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indônêxia, Iran...) và xây dựng những tuyến ống dầu mỏ và khí đốt mới sang châu Âu và châu Á, không đi qua các nước trung gian để đề phòng tắc nghẽn vì những sự cố chính trị (đường ống dẫn dầu mới từ Trung Á và Caspien tới Biển Đen sang châu Âu không qua Gruzia, đường ống dẫn khí dưới biển Bantích sang Đức không qua các nước Extônia, Latvia, Litva). Chính nhờ có những thế mạnh mới của mình mà nước Nga đang vươn lên khẳng định lại vị thế cường quốc kinh tế không thể coi thường được nữa. Tiến sĩ Marchall Goldman - một chuyên gia nổi

tiếng lâu năm về Liên Xô và Nga của Mỹ nhận định: “Trong thời kì “Chiến tranh Lạnh”, khi các kho vũ khí hạt nhân chi phối thế giới, phương Tây đã ở thế cân bằng với Liên Xô. Còn ngày nay, khi dầu mỏ và khí đốt chi phối thế giới, chúng tôi chẳng có gì chống chọi nổi Matxcova cả. Những đòn bẩy gây sức ép hiện nay khá yếu ớt - khai trừ khỏi G8, không cho vào WTO. Nhưng thật lòng mà nói, cái đó không thể làm tổn hại nền kinh tế Nga được, bởi lẽ những nhóm hàng chủ yếu của Nga vẫn là dầu mỏ, khí đốt và vũ khí”<sup>2</sup>.

Tại thời điểm này, Mỹ đang dùng lại thủ đoạn đầu cơ đánh tụt giá dầu xuống để phá rối nền tài chính của Nga như hồi những năm 80 của thế kỉ 20 ở Liên Xô, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không được như Mỹ mong muốn, bởi vì giờ đây hàng chục tỉ đôla bán dầu của Nga bị mất giá sẽ được bù lại bằng 277 tỉ đôla dự trữ của Nga và 65 tỉ đôla của Mỹ đang nợ họ<sup>3</sup>. Và lại thủ đoạn này cũng làm hại ngay cả nước Mỹ, vì đồng đôla lên giá thì hơn 13.770 tỉ đôla nợ nước ngoài Mỹ tính đến đầu tháng 4/2008<sup>4</sup> sẽ phình lên làm cho nhà Trắng nghẹt thở, rồi tiếp đến hậu quả là hàng hoá Mỹ đắt lên sẽ khó bán ra, ngược lại hàng của các nước khác giảm giá sẽ đổ vào Mỹ chiếm thị phần nhiều hơn, chẳng hạn, hàng triệu ô tô của Mỹ với giá đôla cao ở thị trường Nga và trên thế giới sẽ

<sup>2</sup> Marchall Goldman. *Самое мощное оружие России в переговорах с Западом - её газопроводы*. Rian.ru. 28/8/2008.

<sup>3</sup> *США попали в рекордный долг перед Россией*. Intv. 1/9/2008.

<sup>4</sup> Như trên.

phải bỏ lại thị phần cho các nước có giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC lập tức đã nhận ra thủ đoạn dầu cơ chính trị cố ép giá dầu xuống thấp ấy, đã không chần chừ quyết định cắt giảm sản lượng khai thác ngay trong tháng 9/2008 để giữ giá. Chính quyền Bush tỏ ra rất bức tức<sup>5</sup>, nhưng không làm gì được. Còn trong quan hệ với “những con hổ châu Á” như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indônêxia, Iran, Việt Nam... nước Nga đã xây dựng tại miền Đông Xibêri, một trung tâm quốc tế làm giàu urani, để cung cấp nguyên liệu thành phẩm, đồng thời đẩy mạnh tốc độ xây dựng ống dẫn dầu sang Đông Á nhằm giúp họ giảm bớt sự đói năng lượng. Rõ ràng hình ảnh nước Nga về sức mạnh kinh tế trong thế giới hiện đại đã thay đổi hẳn so với 10 năm về trước, buộc phương Tây không giám trắng trợn bắt nạt nữa. Và nay trước sức ép trừng phạt của phương Tây trong những ngày gần đây, chính phủ Nga đã trả lời bằng cách đồng ý tuyên bố tạm đình chỉ thi hành các hiệp ước song phương đã kí với một số nước thành viên về WTO, khiến chính họ phải sừng sốt và tỏ ý lấy làm tiếc, trong đó có cả Mỹ.

Rõ ràng chính sách đơn phương bá quyền của Mỹ về kinh tế trên toàn cầu cũng như trong WTO đã không còn mấy tác dụng đối với Nga, khi trên thế giới đang xuất hiện những nền kinh tế mới mạnh lên làm thành thế giới đa cực (Nga, Trung Quốc, Ấn Độ,

Brazin...) trong trạng thái dần dần cân bằng và ổn định hơn.

## 2. Về quân sự

Sau khi Liên Xô sụp đổ và khối quân sự Vacsava tan rã, theo lẽ tự nhiên, lẽ ra khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cần phải giải thể vì không còn địch thủ trực tiếp nữa. Trái lại, đế quốc Mỹ nhân cơ hội này ra sức củng cố và phát triển NATO, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tầm không chế, răn đe ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương theo hướng Đông tiến nhằm hai mục tiêu chiến lược chủ yếu: 1/ Lôi kéo, kết nạp thêm nhiều thành viên mới, nhất là các thành viên cũ của khối Vacsava, nhằm cô lập, khát phục và tiêu diệt dần những đối thủ nhỏ yếu hơn đang cản trở bước tiến của NATO và gây bất lợi cho các nước giàu, mà trước hết là nhằm vào những nước có khả năng tác động tiêu cực đến nguồn dầu khí siêu lợi nhuận kénh sù của Mỹ ở khu vực Trung Cận Đông; 2/ Ra sức kiềm chế mọi mặt để vĩnh viễn không cho nước Nga trở lại thành một cường quốc kinh tế - quân sự có khả năng đối đầu ngang ngửa với Mỹ, NATO trong hiện tại; Còn trong tương lai có thể làm chỗ dựa cho việc hình thành một trật tự thế giới đa cực, phương hại đến chính sách đơn cực, bá chủ thế giới của đế quốc Mỹ.

Lấy cớ là lực lượng khủng bố tồn tại được là do có sự hỗ trợ của những nước không ưa Mỹ như Irắc, Iran, Bắc Triều Tiên... Mỹ đã trắng trợn liệt họ vào cái gọi là “trục ma quỷ” cần phải thủ tiêu dần. Nước đầu tiên phải chịu trận là Irắc. Việc có nước

<sup>5</sup> Решение ОПЕК сократить добычу нефти вызвало негодование США. Izvestia.ru. 10/9/2008

này sản xuất và tàng trữ các loại vũ khí huỷ diệt, bắt chấp kết luận của đoàn thanh tra Liên hiệp quốc, là chưa tìm thấy dấu vết của loại vũ khí này, đồng thời phớt lờ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Tổng thống Bush đã đơn phương quyết định đưa quân xâm lược Irắc, bắt sống rồi xử tử Tổng thống Xadám Hutsen và lập ra một chính quyền do Mỹ điều khiển nhằm độc quyền khống chế nguồn lợi dầu mỏ, đồng thời thừa cơ gạt bỏ thẳng thừng những nước không ủng hộ cuộc xâm lược này ra khỏi khu vực dầu mỏ, mặc dù trước đó họ đã có chân làm ăn tại Irắc như Pháp, Nga.... Tuy cho đến nay vẫn còn đang sa lầy ở hai nước này, nhưng Mỹ cảm thấy chính sách bá quyền đơn cực của mình có vẻ không gặp trở ngại nào đáng kể, nên đã lên kế hoạch loại trừ tiếp Iran trong cái "trục ma quỷ ấy". Chính quyền Bush đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Gruzia (cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội, viện trợ kinh tế và đặc biệt là cung cấp tài chính cho Saakashvili từ Mỹ trở về làm cuộc cách mạng màu hồng để lên ngôi tổng thống) nhằm mục đích trước tiên là sử dụng làm bàn đạp phối hợp tấn công Iran từ phía bắc vào khoảng tháng 10-11/2008. Nhưng không ngờ Saakashvili, vì nôn nóng muốn chớp thời cơ Olympic Bắc Kinh để thoả mãn tham vọng cá nhân và tăng công để sớm được kết nạp vào NATO, nên đã đích thân đốc toàn lực ra tấn công vào đội quân Nga đang thực hiện sứ mạng giữ gìn hoà bình và đã thực sự huỷ diệt thủ phủ Xkhinvali của Ossetia vào đêm 7/8/2008. Song kết quả Gruzia đã phải chuốc lấy đòn trừng phạt đích đáng của Nga, còn

bản thân Tổng thống Saakashvili phải bỏ chạy về Tbilisi và trong cơn hoảng loạn tâm thần đã rút súng lục toan tự tử<sup>6</sup>, may nhờ có các vệ sĩ kịp chặn tay. Vậy là kế hoạch tấn công phủ đầu Iran của Mỹ bị chính đũa con cung của mình phá vỡ<sup>7</sup>.

Về sự kiện chiến tranh Gruzia, các nước phương Tây đã đổi trắng thay đen, ra sức lên tiếng chỉ trích, buộc tội Nga xâm lược và đòi trừng phạt nghiêm khắc. Mỹ phái ngay hai chiến hạm vào biển Đen và cùng các tàu chiến của Ba Lan, Rumania v.v... tiếp cận bờ biển Gruzia, rồi ghé vào quân cảng Sévastôpôn để trấn an Gruzia và Ucraina, đồng thời trực tiếp cảnh cáo Nga. Song Nga vẫn không rút quân và còn cho biết nếu NATO gây hấn thì chỉ trong 20 phút toàn bộ các tàu chiến địch có mặt ở biển Đen sẽ bị đánh chìm<sup>8</sup>. Trong khi phải đương đầu với những thách thức và đe dọa về mọi mặt của Mỹ và NATO, Tổng thống Nga Medvedev đã đàng hoàng tuyên bố công nhận nền độc lập của hai nước Nam Ossetia, Apkhazia, rồi kí các hiệp định sẵn sàng giúp họ giữ vững nền độc lập như Mỹ và NATO đã từng công nhận Xôcôvô tách ra khỏi Cộng hoà Xecbi mấy năm về trước. Thế là sau 3 tuần lễ diễu võ dương oai tại biển Đen, đoàn tàu chiến NATO đã phải rút về nơi xuất phát. Còn các đòn trừng phạt đối với Nga vẫn chỉ là những

<sup>6</sup> Саакашвили пытался убить себя. Life.ru. 11/8/2008.

<sup>7</sup> Саакашвили сорвал планы американского удара по Ирану. Izvestia. ru. 21/8/2008.

<sup>8</sup> Балтин: ЧФ уничтожит корабли НАТО в Чёрном море за 20 минут. РИА "Новости". 20/8/2008.

lời hô hào cửa miệng của các ngoại trưởng Anh, Mỹ... Bởi vì trên thực tế, “vấn đề nước Nga” đã làm chia rẽ châu Âu<sup>9</sup>, do các nước có những lợi ích khác nhau trong việc duy trì quan hệ làm ăn với Nga, nên không thể thống nhất được các biện pháp cứng rắn chống lại Nga. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Mỹ không đủ sức đơn phương khống chế, kìm hãm Nga, và cũng không có khả năng ép buộc các nước đồng minh chủ chốt của NATO làm theo ý đồ ích kỉ của Mỹ đối với Nga nữa. Cán cân quyền lực không còn nghiêng về một cực của Mỹ, mà đã trở lại trạng thái cân bằng trong một thế giới đa cực.

Tuy nhiên Mỹ chưa chịu chấp nhận thực trạng này, nên vẫn cứ vạch tiếp các kế hoạch mới để tấn công tiêu diệt Iran dưới chiêu bài chống phổ biến, sản xuất vũ khí hạt nhân (Cũng giống như ở Irắc, cho đến nay thanh tra của IAEA vẫn không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào, còn Mỹ thì cứ khăng khăng buộc tội) và ngăn chặn việc tiếp tay cho khủng bố nhằm thu hút thêm nhiều phiếu cử tri cho đảng Cộng hoà trong cuộc bầu Tổng thống sắp tới. Bên cạnh các hoạt động thực hiện mục tiêu đàn áp các nước nhỏ yếu nhưng bước binh để tiếp tục bành trướng, đế quốc Mỹ còn ráo riết lợi dụng khối quân sự NATO để kiềm chế, làm suy yếu toàn diện nước Nga tới mức có thể đánh đòn phủ đầu mà không sợ bị trừng phạt, nhằm mục đích loại trừ vĩnh viễn thế lực cản đường

mạnh nhất này, vì nếu Nga còn khả năng đánh trả chớp nhoáng thì việc phát động tấn công quân sự vào Nga đồng nghĩa với hành động tự sát của Mỹ và NATO, giống như cuộc phiêu lưu của Gruzia vừa qua. Cho nên Mỹ vẫn cố thúc đẩy mạnh kế hoạch Đông tiến của NATO. Ngoài việc đã kết nạp một loạt các nước Đông Âu vốn là thành viên cũ của khối quân sự Vasava (Ba Lan, Sec, Rumani...) và 3 nước vùng Bantich của Liên Xô cũ vào NATO, nay Mỹ lại đang hối thúc phải kết nạp sớm Gruzia và Ucraina. Nga đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả khôn lường của mưu đồ ngông cuồng đó, nhưng đều đã bị phớt lờ. Giờ đây trên thực tế lực lượng quân sự NATO đã đến áp sát biên giới nước Nga và có hàng loạt căn cứ quân sự hình thành thế trận bao vây nước Nga từ phía Đông (các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và hạm đội 6 ở Thái Bình Dương), phía Nam (Apganixtan, Irắc, Trung Á), và phía Tây (Ba Lan, Rumani, Extôni, Litva, Latvia và các nước chủ yếu của NATO nằm xa biên giới Nga). Vậy mà Mỹ và NATO vẫn xảo quyệt biện bạch rằng họ làm như vậy chỉ nhằm mục đích chống khủng bố trên toàn cầu, chứ không có ý định chống lại Nga.

Tuy nhiên vòng vây dày đặc này vẫn chưa đủ đảm bảo để có thể đánh đòn phủ đầu vào Nga mà không bị trừng phạt lại, nên gần đây Mỹ đã kí hiệp định với Séc và Ba Lan xây dựng hệ thống radar và tên lửa đánh chặn MND với luận điệu ngây ngô và lối bịch rằng hệ thống này chỉ nhằm ngăn chặn các cuộc

<sup>9</sup> “Русский вопрос” расколол Европу. Izvestia.ru. 2/9/2008.

tấn công tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên và Iran. Nó bị bọm lỗ bịch ở chỗ là cả Bắc Triều Tiên và Iran đều chưa có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay xa tới tận châu Âu, vậy sao lại cần phải xây dựng hệ thống tên lửa đánh chặn ở biên giới nước Nga? Hơn nữa, nếu có tên lửa hạt nhân chiến lược thì Bắc Triều Tiên hướng thẳng nó về phía đông qua Bắc Thái Bình Dương sang Mỹ cho gần, chứ việc gì phải hướng về phía Tây qua hơn nửa vòng trái đất mới đến châu Âu và châu Mỹ? Vậy sao Mỹ không xây dựng lá chắn tên lửa ở Bắc Á? Nước Nga đã không bị mắc lừa và tuyên bố sẽ bố trí lực lượng tên lửa gần biên giới phía tây và hướng vào các mục tiêu quân sự ở bên kia biên giới. Nga hiểu rõ rằng, hệ thống tên lửa đánh chặn ấy chỉ có mục đích duy nhất là nhằm vô hiệu hoá các đòn trả đũa của Nga.

Trước đó, Nga cũng đã tuyên bố rút khỏi “Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE)”<sup>10</sup>, không để cho Mỹ và NATO lợi dụng phát triển và hiện đại hoá các loại vũ khí phi hạt nhân, khiến quân đội Nga rơi vào tình thế bất lợi về trang thiết bị kỹ thuật quân sự thông thường. Biện pháp này mau chóng lấy lại thế cân bằng cho Nga. Loại siêu bom chân không đã được thử nghiệm thành công<sup>11</sup>, nó có sức công phá mạnh hơn gấp 20 lần quả bom lớn nhất của Mỹ và tương đương với bom hạt nhân chiến

thuật. Còn trong lĩnh vực vũ khí tấn công và phòng thủ chiến lược, quân đội Nga đã vượt qua được những khó khăn, yếu kém dưới thời Enxin và nay đã có những tiến bộ vượt bậc khiến Mỹ và NATO phải đau đầu đối phó. Nga rất bình tĩnh tuyên bố chắc chắn sẽ làm cho hệ thống tên lửa đánh chặn đặt ở Ba Lan và Séc bị vô hiệu hoá vì: Loại tên lửa TOPOL cải tiến của Nga mang được 12 đầu đạn hạt nhân bay xa tới 10.000km và có khả năng xuyên thủng bất kì lá chắn hiện đại nào; Vì máy bay và tên lửa tàng hình mới bằng chất plasma<sup>12</sup> có khả năng làm mù tất cả các loại mắt thần radar, khiến cho đối phương chỉ có thể phát hiện chúng bằng mắt thường trong khoảng 40km trước khi nó tới đích. Với tốc độ bay siêu thanh của đầu đạn hạt nhân, chỉ sau một chớp mắt, cả căn cứ quân sự mục tiêu của nó sẽ biến thành cột nấm bụi khổng lồ. Rồi một loại đầu đạn tên lửa hạt nhân khác nữa của Nga mới được thử nghiệm thành công cho thấy, sau khi tách ra khỏi tên lửa, mỗi đầu đạn có thể vòng vèo bay lượn tìm đến mục tiêu riêng đã định của mình<sup>13</sup>, mà các tên lửa đánh chặn của Mỹ hiện giờ chỉ có thể phát hiện và bám theo loại đầu đạn bay thẳng mà thôi. Nga còn tuyên bố có khả năng phá được lưới trời của Mỹ bằng kỹ thuật “phóng trên không” từ máy bay vận tải tầm xa AN-124 lừng danh là

<sup>10</sup> Xung quanh quyết định của Tổng thống Putin ngừng thực hiện CFE. nuocnga.net. 17/12/2007.

<sup>11</sup> В Баренцевом море испытана сверхбомба. News.mail.ru. 29/8/2008.

<sup>12</sup> Nga chế tạo máy bay ném bom tàng hình. nuocnga.net. 5/5/2008.

<sup>13</sup> Thế hệ đầu đạn hạt nhân mới của Nga. nuocnga.net. 17/12/2007.

“nhà vô địch hạng siêu nặng trên không”<sup>14</sup>. Song song với việc hiện đại hoá vũ khí, nước Nga còn điều chỉnh lại học thuyết quốc phòng và đường lối quân sự như: Không thụ động chờ đánh trả mà cho phép mình giáng đòn phủ đầu; Cho nổi lại những chuyến bay của máy bay chiến lược tầm xa TU-160 có khả năng mang 12 đầu đạn hạt nhân tới gần biên giới một số nước ở Bắc cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để quan sát, cảnh giới<sup>15</sup> và trực tiếp tấn công khi có lệnh khẩn cấp, v.v... Máy bay chiến lược TU-160 của Nga đã đang hoàng vào tập trận tại châu Mỹ Latinh vốn là sân sau của Mỹ, và Mỹ chỉ còn cách duy nhất là theo dõi và cảnh giác. Các hạm đội của Nga nay đã được lệnh tuần tiễu trở lại ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Tất cả đã chứng tỏ về mặt quân sự thế giới cũng đã lấy lại được thế cân bằng, tạo điều kiện cho mỗi nước có thể phát triển theo con đường riêng của mình mà không sợ bị một thế lực cường quyền quốc tế nào khống chế và tùy tiện thao túng như trước chiến tranh Gruzia nữa.

Tổng kết các sự kiện nóng bỏng gần đây xung quanh Gruzia, tờ báo nổi tiếng của Anh The Guardian nhận định: “Cuộc Đông tiến của NATO là một sai lầm của phương Tây... Còn tuyên bố rằng cuộc Đông tiến của NATO chỉ đơn thuần là nguyện vọng của một số nước muốn gia nhập vào liên minh

mà thôi, như lời của Bộ trưởng Ngoại giao Anh Devid Milibend đã nói, là giả nhân giả nghĩa”<sup>16</sup>. Tiếp theo cũng vẫn tờ báo này đã chỉ thẳng: “Theo kiểu tư duy lãnh mạnh thì hoá ra đây không phải là câu chuyện về sự xâm lược của nước Nga, mà là về cuộc bành trướng đế quốc của Hoa Kỳ và về cuộc bao vây chặt hơn đối với nước Nga như là một cường quốc thù địch tiềm tàng”<sup>17</sup>. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cũng đã lên án các nước phương Tây trong vấn đề Gruzia và khẳng định rằng chính các nước phương Tây đã phạm nhiều lỗi lầm trong quan hệ với Nga và điều đó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Gruzia<sup>18</sup>. Chủ tịch phiên họp thứ 63 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 17/9/2008 Miguel d’Escoto Brokmann cho rằng: Những hành động của Gruzia đối với Nam Ossetia là một cuộc xâm lược và vi phạm Hiến chương Liên hiệp quốc. Đi sâu hơn vào thực chất của vấn đề, nhà bình luận Seymes Miln của tờ báo Anh The Guardian viết: “Sự thách thức của Nga ở Capcadơ đã phá tan cái trật tự thế giới mới được thiết lập từ thời Tổng thống Bush cha. Cái thế giới đơn cực nay không còn tồn tại nữa”<sup>19</sup>.

Từ đây thế giới sẽ phát triển lãnh mạnh và thuận lợi hơn vì sẽ không bị chi phối bởi

<sup>14</sup> Nga - Mỹ chạy đua đua quyết liệt về tên lửa. nuocnga.net. 17/12/2007.

<sup>15</sup> Nga nổi lại những chuyến bay tầm xa của không quân. nuocnga.net. 17/12/2007.

<sup>16</sup> Саакашвили подтвердил натовские предположения Генштаба. Izvestia.ru. 12/9/2008.

<sup>17</sup> Это история не российской агрессии, а американской экспансии. Guardian.co.uk. 14/8/2008.

<sup>18</sup> Шрёдер обвинил США в южноосетинском конфликте. Akado.com. 9/7/2008.

<sup>19</sup> Грузия стала могилой американского мирового господства. Dpmoney.ru. 29/8/2008.



một siêu cường duy nhất là Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hoa-Kỳ Tomas Phingar, trong báo cáo “Những xu thế toàn cầu đến năm 2025” đã dự báo rằng: “Hoa Kỳ sẽ vẫn là cường quốc mạnh hơn các nước khác”, nhưng “vai trò đứng đầu của Hoa Kỳ đang yếu đi với tốc độ ngày càng tăng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và có thể là cả văn hoá nữa”. Tiếp theo Báo cáo khẳng định: “Không còn ai có thể dẫn dắt thế giới theo mình và có thể thực hiện được những sự đổi thay đương nhiên cần phải đưa vào trong hệ thống thế giới được nữa”<sup>20</sup>. Thế nhưng trong Báo cáo, người ta đã không dă động một lời nào đến vai trò chính trị và kinh tế đang tăng lên từng ngày của Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil... Chỉ cần nhìn vào một số thành tựu khoa học - công nghệ cũng có thể thấy được vị trí và vai trò của nước nào đó trong thế giới hiện đại, vì đây là biểu hiện sức mạnh vật chất quan trọng nhất trong nền kinh tế trí thức đang diễn ra trên thế giới. Trung Quốc đã đưa được người lên vũ trụ và trở về an toàn. Ấn Độ cũng đã tự mình phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Cả hai quốc gia đang trở thành nơi phát triển công nghệ thông tin và sản xuất các loại máy tính hiện đại, siêu đẳng cho thế giới... Chẳng phải họ đang tiến sát nút G7 đó sao? Riêng về Nga, mới đây thế giới đã được biết những phát minh của các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu hạt nhân Dupna đang mở ra một trang sử mới trong lịch sử

phát triển kỹ thuật và công nghệ của nhân loại, và đã đặt được nền móng cho lĩnh vực công nghệ điện tử hoàn toàn mới, gọi là “điện tử siêu liên kết” bao gồm hai thành phần “vật liệu nền và các hạt vật chất dạng nano” với rất nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng chưa từng có. Chẳng hạn, bộ phận cảm quang trong các loại pin mặt trời bằng chất liệu này có thể đạt hiệu suất công có ích tới 90%, mở ra triển vọng to lớn cho việc tạo ra nguồn năng lượng thay thế vô tận trong tương lai trên toàn thế giới, trong khi đó bộ phận cảm quang của Mỹ phải sau vài năm nữa mới đạt tới hiệu suất 34%<sup>21</sup>.

Từ những sự kiện chính trị, quân sự hiển nhiên nêu trên của thế giới hiện đại cho phép khẳng định một lần nữa tính khoa học và thực tiễn hết sức đúng đắn của phương **châm đa phương hoá, đa dạng hoá** trong đường lối đối ngoại phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu, trong hợp tác bình đẳng cùng có lợi với mọi đối tác trong WTO. Vị thế địa - chính trị và lịch sử Việt Nam cho thấy chúng ta chỉ có thể đứng vững và cùng phát triển với các quốc gia, dân tộc khác, khi nhà nước ta giữ được thế cân bằng về mọi mặt. Vì vậy, hình thái đa cực mới xuất hiện là điều kiện thuận lợi mà Nhà nước và nhân dân ta cần tận dụng tối đa để xác lập vị thế vững chắc và tối ưu trong quan hệ với các đối tác lớn nhỏ.

<sup>20</sup> Разведка предсказала скорое свержение США с политического олимпа. Izvestia.ru. 10/9/2008.

<sup>21</sup> Nước Nga - nơi khai sinh cuộc cách mạng kỹ thuật mới trong thế kỷ XXI. nuocnga.net. 13/6/2008.